

รัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งกองทุนภัยแล้งเพื่ออนาคตมูลค่า ๕ พันล้านเหรียญ \$5 Billion Future Drought Fund

รัฐบาลออสเตรเลียได้เสนอร่างกฎหมายกองทุนภัยแล้งเพื่ออนาคต (Future Drought Fund) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อการพิจารณาโดยรัฐสภา โดยกองทุนจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง ๕ พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ ๑.๒ แสนล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับการรับมือ การเตรียมการ และการฟื้นฟู หลังจากประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ นาย David Littleproud รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ ของออสเตรเลียได้เปิดเผยว่า กองทุนภัยแล้งเพื่ออนาคตเป็นนโยบายการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตสำหรับ ทศวรรษหน้า ซึ่งจะเป็นกองทุนระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยจะเป็นเครื่องมือสำหรับ เกษตรกรในการเตรียมการและจัดการกับปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กองทุนภัยแล้งยังจัดตั้งขึ้นเพื่อ วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขโรค การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนการ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในฟาร์ม และที่สำคัญที่สุดคือกองทุนนี้จะไม่มีเงินนำไปใช้ ชำซ้อนกับมาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว

นอกจากนี้ นาย Mathias Cormann รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนโยบายสาธารณะ ได้ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในระยะเริ่มต้นขนาดของกองทุนจะมีมูลค่า ๓.๙ พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ ๙.๓๖ หมื่นล้านบาท) และจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น ๕ พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (๑.๒ แสนล้านบาท) ในทศวรรษ หน้า โดยตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะมีการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีคิดเป็นมูลค่า ๑๐๐ ล้านเหรียญ ออสเตรเลีย (๒.๔ พันล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ เกี่ยวกับภัยแล้ง ในขณะที่จะมีการนำเงิน สะสมส่วนที่เหลือกลับไปลงทุนต่อ โดยมีการคาดการณ์ว่า กองทุนที่จัดตั้งขึ้นจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ภาคอุตสาหกรรมเกษตรของออสเตรเลียซึ่งมีมูลค่า ๖ หมื่นล้านเหรียญออสเตรเลีย (๑.๔๔ แสนล้านบาท) ในการ รับมือกับปัญหาภัยแล้งและเติบโตได้เต็มศักยภาพ ทั้งนี้รัฐบาลจะได้ดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่แผนดำเนินงาน กองทุนภัยแล้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ อีกทั้งจะมีการเปิดรับข้อคิดเห็นจากสาธารณะต่อแผนการดำเนินงานดังกล่าว รวมทั้งจะได้มีการทบทวนอย่างน้อย ทุก ๔ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงในช่วงขณะนั้น

ข้อเท็จจริง

- กองทุนภัยแล้งเพื่ออนาคตจะบริหารจัดการภายใต้ Future Fund Board of Guardians ซึ่งเป็น คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการการลงทุนในนามของรัฐบาลและจะสร้างผลตอบแทน สูงสุดในระยะยาว
- รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณกว่า ๑.๘ พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (๔.๓๒ หมื่นล้านบาท) ในรูปแบบการให้ ความช่วยเหลือและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Concession loans) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง
- สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านภัยแล้งได้ที่ <http://www.agriculture.gov.au/ag-farm-food/drought>

ที่มา: <http://minister.agriculture.gov.au/littleproud/Pages/Media-Releases/future-drought-fund.aspx>